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 อ.สุสัณห ไดแจงที่ประชุมเรื่อง 
 1.  สืบเนื่องจากการประชุมของกลุมชุมชนคนมุงมั่นลด VAP คร้ังที่ผานมา มีขอสรุปแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยเพื่อเปนมาตรการปองกัน VAP มี 14 ขอ ซ่ึงนําเสนอไวในชุมชนนักปฏิบัติและ CoP 
ศิริราช  และเรื่องที่ไดดําเนินการภายหลังการประชุมตอมา คือ 
  1.  หนวย Inhalation โดยคุณมนตชัย  อักษรอินทร  ไดปรับเครื่อง Bird’s respirator ใหสามารถ
เปลี่ยนน้ําทําความชื้นจากวิธีการเทเติมน้ํามาเปนแบบ close system โดยใช Set IV drip  ซ่ึงไดรับการตอบรับจาก
บุคลากรในหอผูปวยเปนอยางดี  แตจะมีปญหาเปด Set IV แลวลืมปด  ทําใหน้ําลนได    ในเรื่องนี้สมาชิกมีการ
เสนอความคิดเห็นเรื่องการเปลี่ยน Set IV วาควรจะเปลี่ยนทุกกี่วัน  อ.สุสัณห กับทีมสมาชิกบางสวนจะ
ทําการศึกษาขอมูลเก็บน้ําในเครื่องทําความชื้นมาดูวามีการปนเปอนมากนอยแคไหน   สมควรจะเปลี่ยนทุกกี่วัน 
  2.  การทํา oral decontamination สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการทํา oral 
decontamination ดวย 2% Chlorhexidine  โดยมีเนื้อหาสรุปไดวาการทํา oral decontamination ตองใช NSS เช็ด
ภายในชองปากใหสะอาดกอนแลวจึงใช 2% Chlorhexidine paint ตามใหทั่วภายในชองปาก  ใหระวังการแพยา
หรือการ Burn ในผูปวยดวย       ผูปวยที่ควรระวังในการใช 2% Chlorhexidine คือ ผูปวยที่มีแผลในปาก ผูปวย
โรคเลือดไมควรใช Chlorhexidine 
  3.  การดูด Content จาก NG tube เพื่อดูจํานวนอาหารคางในกระเพาะกอน feed มื้อใหม   
สมาชิกมีความเห็นรวมกัน คือ ถาดูด Content ไดมากกวา 50 ml. ใหใสกลับเขาไปใหม  รออีกประมาณ 1 ช่ัวโมง
แลวจึงดูใหมอีกครั้ง  รวมถึงการรายงานใหแพทยทราบดวย 
 2.  สรุปการเยี่ยมดูงานโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยรังสิต และโรงพยาบาลบํารุงราษฎร 
  1.  โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยรังสิต  จะเดนดาน Prevention of VAP ใน 
ICU  ซ่ึงไดผลดี  โดยใช VAP Component “WHAP” 
   -  Wean : Development of weaning protocol  
   -  Hand hygiene 
   -  Aspiration precaution 
   -  Prevention of cross contamination  



  ส่ิงที่ทําใหการลด VAP ใน ICU ประสบความสําเร็จ คือ 
   1.  การใหความรู และมีการประเมินความรูใหไดมาตรฐาน 
   2.  มีการทํางานเปนทีม  ศึกษาปญหาและหาทางแกไขรวมกัน 
   3.  มีแนวทางการปฏิบัติและมีการประเมินวาไดปฏิบัติจริงหรือไม 
  2.  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  จะมีขอดีที่สงเสริมการทํางาน คือ ปริมาณคนเหมาะสมกับงาน 
  แนวทางในการทํางาน คือ 
   1.  คนหาประเด็นปญหาของโรงพยาบาลตนเองใหได 
   2.  การแกไขใหเร่ิมจาก 
    -  Behavior  
    -  Knowledge & Awareness  
    -  Equipments 
   3.  การปฏิบัติใหทําตอเนื่องเปน Routine 
 อ.สุสัณห  ไดสรุปในที่ประชุมวาการลดอัตราการเกิด VAP สามารถทําไดแลวทั้งในโรงพยาบาล
ภาครัฐบาล และเอกชน   ซ่ึงอาจถูกกําหนดใหแตกตางกันดวยมาตรฐานและคุณภาพของโรงพยาบาล    การใช
ระบบ CoP มาใชในการดําเนินการจะทําใหเกิดความรวมมือชวยกันคิดชวยกันทํา  มีแรงกระตุนจากภายใน
ผลักดันใหเกิดผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานได 
 อ.พูนทรัพย  ตองการใหศึกษาตัวอยางจากโรงพยาบาลที่เขาไปศึกษาดูงาน และหยิบยกประเด็นการ
ปฏิบัติที่ทําใหเกิดความสําเร็จ และนํามาประยุกตใชกับโรงพยาบาลศิริราช  ศึกษาหาปญหาที่ยังแกไขไมได   
แลวหาทางแกดวยแนวทางของเราเอง   ปญหาการเกิด VAP ในโรงพยาบาลศิริราช ไมไดเกิดจากการขาดองค
ความรู แตปญหา คือ ปฏิบัติตาม Guideline ไดหรือไม ใหใชการวิเคราะหปญหาแลวนํามาแกไขใหปฏิบัติไดจริง 
 สรุปจากการประชุม  ใหหอผูปวยไปประเมินดูวามาตรการแตละอยางทําไดหรือยัง   ทําไดจริงกี่ขอ
มาตรการไหนที่ยังทําไมไดเลือกมา 1-2 ปญหาแลวคอยๆ แกไปที่ละจุด   ในแตละหอผูปวยปญหาอาจไม
เหมือนเดิมให Focus เปนบางจุดเฉพาะที่ยังทําไมได  ในสวนขอมูลภาพรวมจะนําปญหาที่สําคัญ 1-2 ขอที่ยัง
แกไขไมได   คณะกรรมการจะนําเสนอตอผูบริหารเพื่อหาทางการแกไขตอไป 
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